

แนวทางการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>ความโปร่งใส (การปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรับรู้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องและติดตามผลการดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน)</p>	<p>1. จำนวนช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน</p>	<p>เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ได้แก่ หนังสือราชการ ตัดประกาศ วิทยุเสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์ การประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 ช่องทาง 2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3-4 ช่องทาง 3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5-6 ช่องทาง 4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 7-8 ช่องทาง 5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 9 ช่องทาง
	<p>2. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 2. มีแผนดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 3. มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4. มีการติดตามและประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 5. มีรายงานสรุปผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>การมีส่วนร่วม (การเปิดโอกาสให้ สาธารณะชนมีส่วน ร่วมรับรู้ และเสนอ ความเห็น กับทั้ง ร่วมการตัดสินใจ ขององค์กรอย่าง เท่าเทียมกัน ในทุก ขั้นตอนของการ ดำเนินงาน ที่ เล็งเห็นได้ว่าจะเกิด ผลกระทบและ ความเสียหาย ต่อประชาชน)</p>	<p>1. จำนวนช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็น อินเทอร์เน็ต ตู้ ปณ. วิทยุ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย ประชุม แสดงความคิดเห็นต่อกรรมการสภา มหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง 2. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง 3. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 4 ช่องทาง 4. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 5 ช่องทาง 5. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 6-7 ช่องทาง
	<p>2. ระดับความสำเร็จในการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็น และร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ ราชการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม 2. มีแผนดำเนินการ การมีส่วนร่วม รับรู้ และ เสนอ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภา มหาวิทยาลัย 3. มีการดำเนินงาน การมีส่วนร่วม รับรู้ และ เสนอ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภา มหาวิทยาลัย 4. มีการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วม รับรู้ และ เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สภามหาวิทยาลัย 5. มีรายงานสรุปผลการมีส่วนร่วม รับรู้ และ เสนอ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภา มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่าน กระบวนกรหรือกลไกที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นได้อย่าง เป็นรูปธรรม

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>นิติธรรม (การปกครองที่ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม และยุติธรรมกับทุกคนในสังคมและรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร จะต้องยึดหลักของกฎหมายที่เป็นธรรม ยุติธรรม และมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมในการตัดสินใจมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบางกลุ่ม)</p>	<p>1. ร้อยละของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p>	<p>1. ร้อยละ 50 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p> <p>2. ร้อยละ 60 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p> <p>3. ร้อยละ 70 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p> <p>4. ร้อยละ 80 ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p> <p>5. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด</p>
	<p>2. ระดับความสำเร็จในการตรากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความเป็นธรรม ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. มีคณะกรรมการตรากฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p>2. มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p>3. มีการดำเนินการ ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>4. มีการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ</p> <p>5. จัดทำรายงานสรุปผลการบังคับใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และเผยแพร่ให้บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ</p>

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>คุณธรรม (การยึดมั่นในความถูกต้องความรู้สึก ผิดชอบซื่อสัตย์ใน ความดีงามที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย)</p>	<p>1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p>	<p>1. ร้อยละ 50 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p> <p>2. ร้อยละ 60 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p> <p>3. ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p> <p>4. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p> <p>5. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก</p>
	<p>2. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต</p>	<p>1. มีคณะกรรมการส่งเสริมความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีการส่งเสริมความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. มีระบบและกลไกในการกำกับดูแลให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริตและมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>4. มีการประเมินการดำเนินงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>5. มีการนำผลการกำกับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และการวางแผนป้องกันการกระทำผิด</p>

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>ความรับผิดชอบ (การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกรรมที่ได้กระทำลงไป)</p>	<p>1. ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ร้อยละ 50 ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>2. ร้อยละ 60 ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>3. ร้อยละ 70 ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>4. ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>5. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>
	<p>2. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 18 ที่ได้ปฏิบัติ</p>	<p>จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 18 มีทั้งหมด 17 งาน</p> <p>1. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติ 8 งาน</p> <p>1. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติ 10 งาน</p> <p>1. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติ 12 งาน</p> <p>1. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติ 14 งาน</p> <p>1. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติ 16 งานขึ้นไป</p>

หลักธรรมาภิบาล	ตัวชี้วัด	การปฏิบัติ/เกณฑ์การให้คะแนน
<p>ความคุ้มค่า (การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กรที่เป็นอิสระหรือเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ทำหน้าที่ประเมิน)</p>	<p>1. ระดับความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ</p>	<p>1. มีคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2. มีการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการจัดสรร ที่คุ้มค่า 3. ดำเนินจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 4. ประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้จัดสรรจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 5. จัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ</p>
	<p>2. ระดับความสำเร็จในการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>1. มีคณะกรรมการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 2. มีแผนงานประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 3. ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4. จัดทำรายงานประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 5. มีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความคุ้มค่าของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</p>

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ความโปร่งใส		20								
1. จำนวนช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	จำนวน	10	2	3-4	5-6	7-8	9			
2. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	ระดับ	10	1	2	3	4	5			
การมีส่วนร่วม		15								
1. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	จำนวน	8	2	3	4	5	6-7			
2. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	ระดับ	7	1	2	3	4	5			
นิติธรรม		15								
1. ร้อยละของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีการตรวจสอบหรือทบทวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด	ร้อยละ	8	50	60	70	80	90			
2. ระดับความสำเร็จในการตรากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความเป็นธรรม ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	ระดับ	7	1	2	3	4	5			
คุณธรรม		15								
1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อตัดสินใจหรือมติในเรื่องต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ดีงาม เป็นธรรมและเสมอภาค และยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก	ร้อยละ	8	50	60	70	80	90			
2. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต	ระดับ	7	1	2	3	4	5			
ความรับผิดชอบ		20								
1. ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10	50	60	70	80	90			
2. จำนวนงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 18 ที่ได้ปฏิบัติ	จำนวน	10	8	10	12	14	16			

